



# HONGKONG

ไหว้พระ ขอโชคขอลาภ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์

วัดเขกงหมิว วัดหวังต้าเซียน รัฟส์สเบย์

ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ชมแสงสีเสียง SYMPHONY OF LIGHT

เดินทางโดย สายการบิน HONG KONG AIRLINE (HX)

HKG21HX-2

## HONG-KONG

### ครบจบที่ฮ่องกง



2





ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ไหว้พระ ขอพรโชคลาภ  
วัดเขกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, รัฟส์สเบย์  
ชมแสงสีเสียงสุดอลัง Symphony Of Light

**optional Tour**

1 กระเช้ามองวิว ★★★★★

2 ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง ★★★★★

พิเศษ!!!บริการตี๋มซ่าสเลิศ



โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์

BKK (HX780)	✈	♀ HKG
02.00		05.50
HKG (HX779)	✈	♀ BKK
21.10		23.10

ราคา  
เพียง **15,999**

 เที่ยวบินที่ 30 กก. 2D  
เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 66 1N

กำหนดการเดินทาง

วันแรก สนามบินสุวรรณ - สนามบินเช็กแลปก๊อก (ประเทศฮ่องกง) - หาดรีฟส์ เบย์ – วัดหมันโหม่ว - วัดลิงฟง -  
ซ้อปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - ชมโชว์แสงสีเสียง SYMPHONY OF LIGHT (-/L/-)

23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ **สนามบินสุวรรณภูมิ** อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ K สายการบิน **HONG KONG AIRLINE (HX)** มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง

02.00 น. ออกเดินทางสู่ **ฮ่องกง** โดยสายการบิน **HONG KONG AIRLINE เที่ยวบินที่ HX780**

**เที่ยวบินและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด**

05.55 น. เดินทางถึง **สนามบินเช็กแลปก๊อก (CHEK LAP KOK) ฮ่องกง** เมื่อเดินทางถึงสนามบินฮ่องกง ทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจคัดกรอง RT-PCR TEST ตามนโยบาย และมาตรการจำกัดในสถานการณ์ COVID-19 จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง, ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นประเทศฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) กรุณาปรับนาฬิกาให้ตรงตามเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมาย

**สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาง** นำท่านเดินทางสู่ **หาดรีฟส์ เบย์** เป็นที่ตั้งของวัดเจ้าแม่กวนอิม หนึ่งในเทพที่ชาวฮ่องกงให้ความเคารพนับถืออย่างมาก ไม่ว่าจะขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาทั้งสิ้น เริ่มต้นด้วยการ เดินเข้าวัดด้วยเท้าซ้าย และออกด้วยเท้าขวา เป็นเคล็ดลับที่ชาวฮ่องกง และคนจีนบอกว่าจะล้ายกับการเดินของเข็มนาฬิกา ก็จะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า และก่อนที่จะเดินเข้าวัดให้แวะเสริมดวงแห่งโชคลาภได้ด้วยการลูบลูกแก้วในปากสิงโตด้านหน้าวัด เพื่อให้มีแต่ความ โชคดี



หลังจากนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม แล้ว นำท่านไหว้สักการะ เทพแห่งโชคลาภ หรือ เทพไฉ่ซิงเอี้ย หรือ บางคนเรียกว่า เจ้าแม่ทับทิม  รูปปั้นเจ้าแม่ทับทิม ถือเป็นเทพแห่งโชคลาภ ที่คอยปกป้องรักษาท้องทะเล ผู้ที่มาที่นี่ มักจะใช้มือลูบจากเศรกลงมาถึงถุงเงินของ และนำมาใส่ในกระเป๋าของเรา เหมือนกับเป็นเคล็ดว่าให้หาเงินทองได้คล่อง เงินไม่รั่วไหล ถือเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่ว่า เงินทองไหลมาเทมาเข้ากระเป๋าเรา  ถัดมา รูปปั้นไฉ่ซิงเอี้ย ว่ากันว่าคนที่ยังไม่ได้แต่งงาน ถ้าไปลูบรูปปั้นนี้จะทำให้ได้แต่งงานกัน ส่วนคนที่แต่งงานแล้วจะมาขอพรเพื่อให้มีลูก  โกลั๊กันนั้นเป็น รูปปั้นเต่าประมงตกปลา มักมาขอพรเพื่อหวังได้กำไร ร่ำรวย คั่งเต่าประมงตกปลา ที่จับปลาได้อยู่เต็มช่องเสมอ  รูปปั้นแพะสามตัววันเบิกฟ้า เป็นสัญลักษณ์มงคลแทนความมั่งคั่ง โชคดี แพะสามตัวเป็นสัญลักษณ์แทนพระอาทิตย์สามดวง คือ พระอาทิตย์สีเขียว สีแดง และสีขาว หมายถึง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งแฝงความหมายว่า “ได้ห้าทั่วแดนดิน ทุกสิ่งขอให้สมหวังสมปรารถนา”  รูปปั้นปลาแห่งความมั่งคั่ง ผู้คนมักนิยมโยนเหรียญใส่ปากปลา โดยเชื่อว่าหากโยนเข้าปาก







ปลา พรที่ขอไปจะสัมฤทธิ์ผล ปลาเป็นหนึ่งในสัตว์มงคลของชาวจีน โดยเฉพาะปลาหลีฮื้อ ซึ่งมีความหมายว่า “ไม่ว่าชีวิตเราจะทำอะไรก็ตามจะมีแต่ความสำเร็จ”

หลังจากนมัสการขอพรจากเทพเจ้าและรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว บริเวณหน้าขององค์เจ้าแม่ทับทิม จะมีวงกลมอยู่วงหนึ่งบนพื้น ให้เดินวนรอบๆวงกลมนั้น เมื่อเดินครบรอบแล้วให้ก้าวออกมา ซึ่งจะหมายความว่าเราได้นำสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกาย และจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น

จากนั้น

ให้ท่าน **เดินข้ามสะพานศักดิ์สิทธิ์เพื่อต่ออายุ** ทำให้อายุจะยืนยาว สะพานต่ออายุ ตั้งอยู่ตรงบริเวณริมชายหาด ทาสีแดง สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน เชื่อกันว่า หากท่านเดินข้ามสะพานแห่งนี้ไปแล้วจะทำให้เราอายุยืนไปอีก 3 ปี ให้เดินผ่านไป แล้วอ้อมกลับมาอีกทางหนึ่ง ห้ามไม่ให้เดินย้อนกลับ เพราะจะทำให้เราอายุสั้นลงไป 3 ปี แล้วเดินไปด้านหน้าของวัด เพื่อไปลูบๆ คลำๆ ที่ลูกแก้วสารพัดนึกที่ลิ้นมังกร และอธิษฐานเพื่อสิ่งที่ต้องการ จะทำให้สมความปรารถนาทุกประการ



จากนั้น

นำท่านสู่ **วัดหมั่นโหม่ว (Man Mo Temple)** สร้างขึ้นอย่างงดงามเพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าแห่งวรรณกรรม (Man) และเทพเจ้าแห่งสงคราม (Mo) วัดหมั่นโหม่ว Man Mo Temple สร้างขึ้นระหว่างปี 1847 และปี 1862 ยังคงเป็นวัดใหญ่ที่สุดในฮ่องกง วัดนี้ได้รับสถานะเกรด 1 ในฐานะอาคารโบราณในปี 1994 และได้รับการประกาศให้เป็นอนุสรณ์สถานอย่างเป็นทางการในปี 2010

วัดหมั่นโหม่ว เป็นวัดที่อุทิศแก่พระพุทธศาสนาและลัทธิเต๋า โดยอุทิศให้กับ 2 เทพ คือ เทพแห่งการศึกษา (หมั่น) และเทพแห่งสงคราม (โหม่ว) โดย เทพเจ้าหมั่น ที่มีสีเขียว ในมือถือแปรงพู่กันจีน และ เทพเจ้าโหม่วมีสีแดงในมือถือดาบ ภายในรั้ววัด จะมี 2 อาคาร คือ Lit Shing Kung ที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะเทพต่าง ๆ และ Kung Sor ซึ่งเป็นเหมือนสถานที่จัดประชุมของคนในชุมชน ถ้าได้มีโอกาสมาที่วัดแห่งนี้ก็จะพบกับขบวนงานจำนวนมากที่ส่งควันกระจายไปทั่วบริเวณวัด เพราะคนที่มาวัดนี้ มักจะแขวนขลุ่ยไว้เพื่อเป็นการสักการะ และรูปขลุ่ยนี้จะใช้เวลาแรมเดือน กว่าจะเผาไหม้จนหมด เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรมาแวะสักการะเพื่อความป็นสิริมงคลกับชีวิต



จากนั้น เดินทางสู่ **วัดลินฟง (Lin Fong Temple)** หรือวัดดอกบัว วัดลินฟง (Lin Fong Temple) เดิมชื่อว่า วัดเทียนเฟย (Tianfei Temple) ซึ่งหมายถึง ราชนิแห่งสรวงสวรรค์ เป็นวัดในลัทธิเต๋าที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1592 ในสมัยราชวงศ์หมิง (Ming Dynasty) ที่ปกครองระหว่างปี ค.ศ. 1368 – 1644 และได้รับการปฏิสังขรณ์บ่อยครั้งที่สุด วัดลินฟงแห่งนี้มีด้านหน้าวัดตั้งฉากมาจากดินเหนียวที่แกะสลักอย่างประณีตแบบนูนต่ำในศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นภาพวาดในประวัติศาสตร์และในตำนาน มีสิงโตหินคอยปกป้องตรงทางเข้า ภายในห้องโถงมีรูปปั้นเจ้าแม่ทับทิมบนโต๊ะบูชาขนาดข้งด้วยนายพลที่เป็นองครักษ์ เลยไปเป็นลานที่ตกแต่งด้วยภาพมังกรที่ม้วนตัวบนผนัง บ่อน้ำที่เต็มไปด้วยดอกบัวและเตาถ้ำสัมฤทธิ์ที่สวยงาม ต่อมาวัดเทียนเฟย จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดลินฟงหรือวัดดอกบัวตามชื่อเจ้าเมืองที่ปกครองในสมัยราชวงศ์ชิง (Qing Dynasty) ในช่วง ปี ค.ศ. 1644 – 1911

### เที่ยง 101 รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นนำท่านอิสระ **ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย** เป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้ง ที่นี้มีร้านค้าแบรนด์เนม แฟงขายของ และร้านบูติกที่ไม่ซ้ำแบบใครเรียงรายสุดลูกหูลูกตา ลูกค้าสามารถเดินเล่นแถว ถนนนาธาน หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า “โกลเดินไมล์” สัมผัสบรรยากาศ ร้านเสื้อผ้า ร้านอาหาร และร้านขายเครื่องประดับ ใกล้เคียง บริเวณนี้จะมีห้างสรรพสินค้ามากมาย เช่น ห้าง THE ONE, ห้าง ISQUARE นอกจากนี้ยังมี HARBOUR CITY ศูนย์การค้ายักษ์ใหญ่ของฮ่องกง ซึ่งมีร้านค้ากว่า 450 ร้าน ทางด้านตะวันออก จะมีบาร์ และร้านอาหารริมน้ำ สถานที่เดินเล่นบริเวณ

ใกล้ๆ TSIM SHA TSUI เริ่มต้นจากหอนาฬิกาสมัยอาณานิคม แลวนี่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับการชมเส้นขอบฟ้าตามแนวท่าเรือของเกาะฮ่องกง คุณจะเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพในมุมมองกว้างของท่าเรืออีกด้วย

## อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน

จากนั้น

เวลาประมาณ 20.00 น. นำท่านชมการแสดง โชว์แสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ **SYMPHONY OF LIGHT** ที่ริมอ่าววิคตอเรีย ซึ่งจะมองเห็นตึกสูงระฟ้ากว่า 40 ตึกทั้งฝั่งฮ่องกงและเกาลูน เป็นการจัดแสดงที่ละลานตาไปด้วย แสงไฟเลเซอร์, ไฟ LED และแสงหลากสีอันสวยงาม ประกอบเสียงดนตรีที่มีชีวิตชีวา โดยในปี ค.ศ.2017 SYMPHONY OF LIGHT ได้เปลี่ยนดนตรีประกอบใหม่ ให้เป็นซิมโฟนีที่แท้จริง ในสไตล์ที่ยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด (ทิศตะวันออกพบทิศตะวันตก )EAST MEETS WEST) โดยใช้วงดุริยางค์ฟิวชันฮอลล์ ที่เต็มไปด้วยความสดใสและร่วมสมัย ผสมผสานร่วมกับขลุ่ยจีนและเครื่องสายแบบดั้งเดิม



📍 ที่พัก O HOTEL หรือเทียบเท่า



วันที่สอง วัดหว่องไทซิน-วัดแขกหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - CITY GATE OUTLET - \*\*OPTIONAL TOUR\*\* นั่ง  
กระเช้า ตักกระพระใหญ่ของปิง - \*\*OPTIONAL TOUR\*\* สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง - สนามบิน  
(B/-/-)

**เช้า** ๑๐ รับประทานอาหารเช้า (เมนู ต้มยำ)

จากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ **วัดหว่องไทซิน (WONG TAI SIN TEMPLE)** หรืออีกชื่อว่า **วัดหวังต้าเซียน** เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ ได้รับอิทธิพลมาจาก ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้ เพราะมีความเชื่อว่าพระหวังต้าเซียนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งใดก็จะสมปรารถนาทุกประการ จึงทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมา พระหวังต้าเซียน หรือที่รู้จักกันในชื่อ ฮวงชูปิง (HUANG CHU-PING) เกิดในช่วงประมาณศตวรรษที่ 4 เดินทางจากเมืองจีนมาเพื่อเผยศาสนาในฮ่องกง และสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา อีกหนึ่งไฮไลท์ความศักดิ์สิทธิ์ของวัดหวังต้าเซียนคือ ห้อง “ไทชีวตี” หรือ “ไทโสัยเอี้ย” ที่อยู่ข้างๆวิหารหลัก ภายในห้องเต็มไปด้วยรูปเคารพของเหล่าพระและทวยเทพตามปีนักษัตรจีน โดยมีการจัดแต่งที่มากไปด้วยสีสัน คุณงามตระการตา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของชาวฮ่องกงว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดหวังต้าเซียน




วัดนี้คนนิยมมาขอพรกับเทพเจ้าด้ายแดง “**เทพเจ้าหยุกโหลว**” หรือที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทร์ หรือผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์ (THE OLD MAN FROM THE MOON) ที่โด่งดังเรื่องการขอเนื้อคู่ สำหรับคนโสดที่อยากมีคู่ บริเวณรูปปั้น เทพเจ้าแห่งจันทร์ เชื่อกันว่า เป็นเทพที่คลบลดดาลให้สมหวังในเรื่องความรัก ด้านข้างมีรูปปั้นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาผูกด้ายแดง เพื่อขอให้พบกับคู่ครองหรือมีความรักที่มั่นคงและยืนยาว




## วิธีการขอพร :

จะมีวิธีการทำนี้ไว้สำหรับสอดคล้องแดงแสดงให้เห็นอยู่ด้านหน้า เดินไปหยิบด้ายแดงซึ่งจะมีวางอยู่ตรงซุ้มด้านซ้ายมือ แล้วก็ทำนี้วตาม ที่สำคัญอย่าทำด้ายแดงหลุดมือเด็ดขาด ส่วนวิธีการขอพร ผู้ชายผู้หญิงก็จะคล้ายๆ กัน ต่างกันตรงตอนที่เดินไปขอพรเท่านั้น



 สำหรับผู้หญิง : ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง > เดินไปทางรูปปั้นเจ้าสาว > อธิษฐานขอคู่ที่เจ้าสาว > เสร็จแล้วให้ไหว้ 3 ครั้ง > เดินไปที่รูปปั้นเจ้าบ่าว > ใช้มือลูบที่เท้าเจ้าบ่าว 3 ครั้ง ระวังอย่าให้มือหลุด\* > หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้ > ใช้ด้ายแดงผูกไว้ที่เชือกเป็นอันเสร็จขั้นตอน

 สำหรับผู้ชาย : ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง > เดินไปทางรูปปั้นเจ้าบ่าว > อธิษฐานขอคู่ที่เจ้าบ่าว > เสร็จแล้วให้ไหว้ 3 ครั้ง > เดินไปที่รูปปั้นเจ้าสาว > ใช้มือลูบที่เท้าเจ้าสาว 3 ครั้ง ระวังอย่าให้มือหลุด\* > หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้ > ใช้ด้ายแดงผูกไว้ที่เชือกเป็นอันเสร็จขั้นตอน

จากนั้น

นำท่านสู่ **โรงงานจิวเวอร์รี่** ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง โดยการย่อส่วนใบพัดของกังหันวัดเซกมาทำเป็นเครื่องประดับ เช่น จี้ แหวน กำไล เพื่อทำให้เป็นเครื่องประดับติดตัว ในการส่งเสริมดวงชะตาและเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย



นำท่านเดินทางสู่ **วัดเขangkงหมิว** (CHE KUNG TEMPLE) เป็นที่รำลึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของกัณฑ์ลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต เชื่อว่าการหมุนกัณฑ์กลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ ทำให้วัดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า **วัดกัณฑ์ลม** เดิมทีวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ ที่เก่าแก่และได้อนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถาน อยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ ส่วนเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านเขangkง นักรบผู้ซึ่งปกป้องจักรพรรดิราชวงศ์สุดท้ายแห่งวงศ์ซ่ง



เมื่อเข้ามาภายในวัดแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดจำหน่ายรูป และเครื่องบูชาต่างๆ เมื่อได้รูปแล้วก็นำไปให้เจ้าหน้าที่จุดรูปที่ลานกว้าง เขียนชื่อที่อยู่ลงในใบสวดเคราะห์ ทำให้เกิดสิริมงคล บัดเป่าเรื่องร้ายๆ ออกไป วิธีการการวาระ และขอพร คือให้หันหน้าออกจากวัด กล่าวแจ้งฟ้าดินก่อน โดยบอกชื่อ ที่อยู่ อายุ และวัตถุประสงค์ที่มาทำบุญที่วัดในครั้งนี้ จากนั้นก็นำรูป 3 ดอก ไปปักทุกกระถาง

### วิธีการไหว้เทพเจ้าเขangkง

- เมื่อเข้าไปในศาลให้ยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านเขangkง
- อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมั่น
- ทำพิธีหมุนกัณฑ์แห่งโชคชะตา โดยใช้นิ้วชี้หมุนกัณฑ์ตามเข็มนาฬิกา
- ถ้าชีวิตในปีที่ผ่านมาไม่ดี ให้ใช้มือซ้ายหมุนด้านซ้ายไปขวา
- ถ้าชีวิตดีอยู่แล้วก็ให้หมุนกัณฑ์กลับจากขวาไปซ้าย
- เมื่อหมุนกัณฑ์เสร็จแล้ว ดึงลอม อีก 3 ครั้ง ดังๆ เพื่อให้เป็นที่รับรู้ทั่วกันทั้งฟ้าดิน และให้พรนั้นสมประสงค์

กัณฑ์ทั้ง 4 ใบหมุนไปมาได้ ช่วยดึงดูด นำพาสิ่งดีเข้ามาในชีวิต และบัดเป่าสิ่งไม่ดีพัดออกไป ความหมายของใบพัดทั้ง 4

- ใบที่ 1 เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
- ใบที่ 2 สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว
- ใบที่ 3 โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
- ใบที่ 4 คิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการ

กัณฑ์วัดเขangkงหมิว เป็นที่กล่าวขานในเรื่องของการแก้เซ่ง หากจะบูชากัณฑ์วัดเขangkงหมิวมาสวมใส่ เมื่อบูชาแล้วให้นำไปวนด้านบนของกระถางรูป 3 รอบ ตามเข็มนาฬิกา แล้วหยิบผงรูปในกระถางมาโรยด้านบนของกัณฑ์ และการใส่ครั้งแรกให้เริ่มใส่ตามวันเกิด ดังนี้

- ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ควรใส่ครั้งแรกในวันพฤหัสบดี

- ผู้ที่เกิดวันจันทร์ ควรใส่ครั้งแรกในวันพุธกลางวัน
- ผู้ที่เกิดวันอังคาร ควรใส่ครั้งแรกในวันศุกร์
- ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน ควรใส่ครั้งแรกในวันจันทร์
- ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน ควรใส่ครั้งแรกในวันเสาร์
- ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ควรใส่ครั้งแรกในวันอาทิตย์
- ผู้ที่เกิดวันศุกร์ ควรใส่ครั้งแรกในวันอังคาร
- ผู้ที่เกิดวันเสาร์ ควรใส่ครั้งแรกในวันพุธกลางคืน

## อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

จากนั้น ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ **CITYGATE OUTLET** เป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำ แห่งแรกในประเทศฮ่องกง ซึ่งมีสินค้าต่างประเทศกว่า 80 แบรินด์ดัง ในหลากหลายประเภทของสินค้า ได้แก่ สินค้าแฟชั่น, กีฬา, ความงาม, เสื้อผ้า, ของเด็กเล่น และของใช้ภายในบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสปา, ร้านอาหารเอเชีย และอาหารนานาชาติ, และโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

**OPTION TOUR HIGHLIGHT!!** **นั่งกระเช้ามองปิง นมัสการพระใหญ่** พระพุทธรูปปางสมาธิที่ใหญ่ที่สุดในโลก กระเช้ามองปิงที่ใช้ขึ้นมาด้านบนมีให้เลือก 2 แบบ คือ กระเช้ามองปิงแบบธรรมดา และกระเช้ามองปิงแบบคริสตัล ซึ่งทั้งสองแบบเหมือนกันตรงที่จะได้มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเกาะลันเตา ฮ่องกงแบบ 360 องศา แต่กระเช้ามองปิงแบบคริสตัลนั้นจะพิเศษตรงที่พื้นเป็นกระจกใส ทำให้มองเห็นภาพเบื้องล่างได้อีกด้วย ทั้งสวยและหวาดเสียวไปพร้อมๆกัน หลังจากขึ้นมาถึงด้านบนแล้วท่านจะพบกับ “หมู่บ้านวัฒนธรรมมองปิง” ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกจำนวนมากให้เพื่อนๆ ได้เลือกซื้อเลือกหากัน พอเดินมาจนสุดทางของหมู่บ้านแล้วก็จะพบกับลานมองปิง มีซุ้มประตูทางเข้าขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมทางเหนือตามราชวงศ์ชิง อีกทั้งยังมีตะเกียงทรงดอกบัว 40 อัน รูปปั้นของแม่ทัพศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 12 นาย แทนราศีทั้ง 12 ราศี ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ปกป้องพระพุทธเจ้า อีกทั้งบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของวัดโป้วหลิน ที่มีชื่อแปลเป็นไทยว่าวัดดอกบัวศักดิ์สิทธิ์ บริเวณตรงข้ามเป็นที่ประดิษฐานของพระใหญ่เทียนถาน โดยชาวฮ่องกงมีความเชื่อว่าหากใครได้มากราบไหว้พระใหญ่เทียนถานจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง มีความสุข ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้านอีกด้วย เมื่อมาถึงแล้วแนะนำให้ท่านเดินขึ้นบันไดไป 268 ชั้น และเมื่อเดินขึ้นไปแล้วนอกจากจะได้กราบไหว้พระใหญ่เทียนถานอย่างใกล้ชิดเพื่อความป็นสิริมงคล ท่านยังได้ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามทั้งภูเขาและทะเลอีกด้วย



(ค่าใช้จ่ายในการนั่งกระเช้าขึ้นองปิง ราคาท่านละประมาณ 355 HKD / ท่าน

\*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้\* สามารถสอบถามและชำระเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์)

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทางกรมของฮ่องกงยังไม่อนุญาตให้เข้าชม พระอาราม ไปวหลิน ตัวฐานองค์พระใหญ่ และยังไม่สามารถเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุได้(

## OPTION TOUR HIGHLIGHT!! ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

(HONG KONG DISNEYLAND) สวนสนุกชื่อดังของโลก มีทั้งเครื่องเล่น การแสดงโชว์ ขบวนพาเหรดของตัวการ์ตูนดิสนีย์ หากใครพาเด็กๆ ไปเที่ยวก็ไม่ควรพลาด เพราะเป็นเหมือนแดนมหัศจรรย์ของเด็กๆ เลย ถ้าเข้าไปแล้วก็สามารถอยู่ได้ทั้งวัน ด้านในของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์จะแบ่งเครื่องเล่นออกทั้งหมด 7 โซนด้วยกัน คือ ADVENTURELAND, FANTASYLAND, GRIZZLY GULCH, MAIN STREET, U.S.A., MYSTIC POINT, TOMORROWLAND และ TOY STORY LAND



### ADVENTURELAND

เป็นเครื่องเล่นแนวผจญภัยต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องเล่นกลางแจ้งทั้งหมด เช่น ล่องเรือ JUNGLE RIVER CRUISE, บ้านต้นไม้ ทาร์ซาน และ LIKI TIKIS จะมีน้ำฉีดออกมาจากแท่นหิน เด็กๆ สามารถวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานได้บริเวณนี้





## FANTASYLAND

เครื่องเล่นแนวแฟนตาซี สามารถเล่นได้ทุกคนไม่จำกัดความสูง เครื่องเล่นที่ห้ามพลาดของโซนนี้ก็คือ “IT’S A SMALL WORLD” เป็นการนั่งเรือลำเล็กค่อยๆ ล่องไปตามน้ำ ระวังทางก็จะเจอกับบรรดาดั๊กการ์ตูนต่างในเทพนิยาย ออกมาเดินรำให้ร้องเพลงให้ฟัง อีกหนึ่งอย่างที่น่าเข้าเช่นกันก็คือ SLEEPING BEAUTY CASTLE ปราสาทในการ์ตูนเรื่องเจ้าหญิงนิทรา ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก และในตอนกลางคืนที่ปราสาทก็จะมีจระเข้และส่องไฟขึ้นฟ้า นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นอื่นๆอีกมากมาย เช่น CINDERELLA CAROUSEL, FAIRY TALE FOREST, MAD HATTER TEA CUPS, WINNIE THE POOH, MICKEY’S PHILHARMAGIC, SWORD IN THE STONE

## GRIZZLY GULCH

เป็นโซนเล็กๆมีเครื่องเล่นอยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ GEYSER GULCH และ WILD WEST PHOTO FUN เป็นจุดถ่ายรูปที่เหมือนเราโดนตำรวจจับแล้วถูกขังไว้ในคุก

## MAIN STREET, U.S.A.

เป็นโซนแรกที่เมื่อเดินเข้าไปในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์แล้วจะต้องผ่าน สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านรวงต่างๆ มีทั้งร้านขนม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก แต่ละร้านก็จะตกแต่งด้วยธีมต่างๆ ทำให้เหมือนเราหลุดเข้าไปเดินอยู่ในโลกนิทาน ไม่เพียงแต่ร้านค้าเท่านั้นที่โซนนี้จะมี HONG KONG DISNEYLAND RAILROAD สถานีรถไฟจำลองและ MAIN STREET VEHICLES รถยนต์โบราณที่สามารถขึ้นไปนั่งทั่วดิสนีย์แลนด์ได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก ANIMATION ACADEMY ซึ่งเป็นการสอนวาดภาพตัวการ์ตูนดิสนีย์

## MYSTIC POINT

เป็นโซนของเรื่องราวลึกลับ ไม่ว่าจะเป็น MYSTIC MANOR ปราสาทที่รวบรวมของแปลกจากทั่วทุกมุมโลกเอามาจัดแสดงโชว์ด้วยธีมกลิ่นอายแบบพอมด บรรยากาศภายในบ้านก็ดูลึกลับน่าค้นหา เป็นเครื่องเล่นใหม่ที่เพิ่งเปิดให้เข้าชมได้ไม่นาน

## TOMORROWLAND

เป็นโซนเครื่องเล่นแห่งโลกอนาคต ไม่ว่าจะเป็น รถแข่ง AUTOPIA เด็กคนไหนที่ชอบความเร็วสามารถจะลองขับรถแข่งในสนามจำลองแห่งนี้ได้, BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS ให้เด็กๆ ได้ยิงต่อสู้ไปในอวกาศตัวการ์ตูนชื่อดังจากเรื่อง TOY STORY และ ORBITRON จากบินอวกาศพาท่องโลกในกาแล็กซี

## TOY STORY LAND

เป็นโซนของเครื่องเล่นที่ทำเป็นธีมการ์ตูนเรื่อง TOY STORY โดยเฉพาะ มีทั้ง BARREL OF FUN เป็นถ่ายรูปที่มีบรรดาดั๊กการ์ตูนเอกเป็นฉาก, รถไฟเหาะ RC RACER หนึ่งในเครื่องเล่นที่หวาดเสียวที่สุดในดิสนีย์แลนด์ ขึ้นไปสูงถึง 27 เมตร, SLINKY DOG SPIN และ TOY SOLDIER PARACHUTE DROP



(ค่าใช้จ่ายในการเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง ราคาท่านละประมาณ 695 HKD/ท่าน  
\*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้\* สามารถสอบถามและชำระเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์)

ถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

- 21.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE เที่ยวบินที่ HX761
- 23.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ



หมายเหตุ : เที่ยวบิน (สายการบินเป็นผู้กำหนด) โรงแรม เมนูอาหาร รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มักคุเทศก์, หัวหน้าทัวร์, คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม \*กรณีที่ยางรายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนดได้เนื่องจากสภาวะอากาศหรือสภาพการจราจรในแต่ละสถานที่นั้นๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรายการหรือพาหนะอื่นแทนและจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

## อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง มกราคม - มีนาคม 2566		ราคา / ท่าน		นัดหมายพบคณะ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
		ผู้ใหญ่ / เด็ก	พักเดี่ยว	
เสาร์-อาทิตย์	14-15 มกราคม 2566	15,999	5,000	13 ม.ค. เวลา 23.00 น.
เสาร์-อาทิตย์	04-05 กุมภาพันธ์ 2566	15,999	5,000	03 ก.พ. เวลา 23.00 น.
เสาร์-อาทิตย์	11-12 กุมภาพันธ์ 2566	15,999	5,000	10 ก.พ. เวลา 23.00 น.
เสาร์-อาทิตย์	18-19 กุมภาพันธ์ 2566	15,999	5,000	17 ก.พ. เวลา 23.00 น.
เสาร์-อาทิตย์	25-26 กุมภาพันธ์ 2566	15,999	5,000	24 ก.พ. เวลา 23.00 น.
เสาร์-อาทิตย์	11-12 มีนาคม 2566	15,999	5,000	10 มี.ค. เวลา 23.00 น.
เสาร์-อาทิตย์	18-19 มีนาคม 2566	15,999	5,000	17 มี.ค. เวลา 23.00 น.

โปรแกรมทัวร์ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากตัวเครื่องบินเป็นราคาพิเศษ

ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ

ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น \*กรณีต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท

แ ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถละมัดคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 1,000 บาท / ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน \*ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง\*

ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไม่รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ

ตามมาตรฐานการให้ทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน / วัน

## อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุตามรายการ





- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
- ส่งและนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง-ค่ารถรับ
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน

แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกัน จึงทำให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ได้ยู่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน หากต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพับ หรือ SOFA BED ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ

หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเป็น พัก 2 ท่าน 1 ห้อง และ พักเดี่ยว 1 ห้อง ไม่ว่าจะกรณีใดใด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มกับผู้เข้าพัก

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่าอาหารตามมือที่ระบุในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

## อัตราค่าบริการนี้ **ไม่**รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเทอร์เน็ต,ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

ค่าทิปคนขับรถ ,**มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 บาท ต่อท่าน** ชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง/ตลอดการเดินทาง/

**\*ใน ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไม่รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท วัน / ท่าน /**

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจกาชีพที่แฝงตัวเข้า (มาในโรงแรมที่พักและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน

ค่าตรวจ RT-PCR TEST (กรณีมีการเรียกตรวจ)

## เงื่อนไขการให้บริการ

1. ในการจองกรุณา **ชำระค่ามัดจำทัวร์ท่านละ 10,000 บาท** พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35

วัน หากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

#### การยกเลิก

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน ตัวเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% **ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มี การคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น** เว้นแต่

- ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตัวเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ หากยังไม่มี การขึ้นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด อาทิเช่น ออกตัวเครื่องบินภายในแล้ว เป็นต้น โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

#### หมายเหตุ

1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มิ้นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ภัยพิบัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ



6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคาขึ้นคิดตามราคาตัวเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัวเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 7 เดือน และบริษัทฯ รับผิดชอบผู้จองประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัวเครื่องบินเป็นตัวราคาพิเศษ เมื่อออกตัวไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัวเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
13. หากในขณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
16. ทางบริษัทฯเริ่มต้นและจบการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศและจะสำรองตัวเครื่องบินหรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัทฯ ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

ตามนโยบายการการท่องเที่ยวของประเทศฮ่องกง ผู้เดินทางจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เช่น โรงงานจิ๋วเวอรี่ ร้านหยก เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ หากลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน

เนื่องจากทัวร์ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากต้องการแยกตัวออกจากคณะเดินทางโดยไม่ลงร้านรัฐบาล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการแยกท่องเที่ยวเป็นเงิน 300 USD / ร้าน 1 ลูกทัวร์ / ท่าน หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม เนื่องจากมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว



## ขั้นตอนการเดินทางเข้าฮ่องกงจากประเทศไทย เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 65 เป็นต้นไป

รัฐบาลฮ่องกงประกาศยกเลิกการบังคับใช้มาตรการการสังเกตการณ์ทางการแพทย์ (medical surveillance) สำหรับผู้เดินทางเข้าฮ่องกง โดยผู้เดินทางฯ ที่มีผลตรวจเชื้อฯ เป็นลบจะไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของ Amber Code ในช่วง 3 วันแรกที่เดินทางเข้าฮ่องกงอีกต่อไป นอกจากนี้ การเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ ในฮ่องกงจะไม่ต้องสแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน “Leave Home Safe” อีกต่อไป แต่จะต้องแสดงหลักฐานด้านวัคซีนสำหรับการเข้าไปในสถานที่บางแห่ง รวมถึงร้านอาหาร หนึ่ง ในกรณีที่มีผลตรวจเชื้อฯ เป็นบวก ผู้เดินทางฯ สามารถออกจากสถานที่แยกกักในวันที่ 5 ได้ หากมีผลตรวจเชื้อฯ เป็นลบ 2 วันติดกัน

### ผู้ที่สามารถเดินทางเข้าฮ่องกงได้

(1) ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว สามารถเดินทางเข้าฮ่องกงได้โดยไม่ต้องเข้ารับการกักตัวที่โรงแรมที่ทางการฮ่องกงกำหนดอีกต่อไป แต่ต้องอยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ด้านการแพทย์ (medical surveillance) เป็นเวลา 3 วัน โดยในระหว่าง 3 วันดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าไปในสถานที่ที่ทางการฮ่องกงกำหนดให้สแกน vaccine pass ได้ สถานที่ที่ทางการกำหนดให้สแกน vaccine pass รวมถึงร้านอาหาร เรือสำราญ และสถานที่ออกกำลังกาย

(2) ผู้เดินทางที่ยังไม่ได้รับวัคซีนฯ ครบถ้วนแต่มีถิ่นพำนักในฮ่องกง สามารถเดินทางเข้าฮ่องกงได้โดยไม่ต้องเข้ารับการกักตัว แต่ต้องอยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ด้านการแพทย์ (medical surveillance) เป็นเวลา 3 วันเช่นกัน โดยผู้เดินทางจะไม่สามารถเข้าไปในสถานที่ที่ทางการฮ่องกงกำหนดให้สแกน vaccine pass ได้จนกว่าจะได้รับวัคซีนฯ ครบถ้วน

### ขั้นตอนการเดินทางเข้าฮ่องกงจากประเทศไทย

ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางจากประเทศไทย (หรือมีประวัติอยู่ในประเทศไทยในช่วง 7 วันก่อนเดินทางเข้าฮ่องกง) จะต้องเตรียมเอกสารก่อนเดินทางและปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของทางการฮ่องกง ดังนี้

#### ก่อนเดินทางเข้าฮ่องกง

- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ Health Declaration Form ของทางการฮ่องกงที่ <https://www.chp.gov.hk/hdf> เพื่อให้ได้รับ QR Code สำหรับใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานฮ่องกง โดย QR Code จะมีอายุ 48 ชั่วโมง

เอกสารข้อมูลที่ต้องใช้ในกรอกข้อมูลมีดังนี้

- สำเนาพาสปอร์ตสีที่ชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
- เอกสารการฉีดวัคซีนครบโดส 3 เข็ม ขึ้นไป (วัคซีนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเดินทางไปต่างประเทศ)



สำหรับแนบข้อมูลวัคซีนในระบบ Register เพื่อให้ได้ QR Code สีเขียวแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ท่าอากาศยาน  
ฮ่องกง \*เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ควรได้รับวัคซีน อย่างน้อย 3 เข็ม

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนสามารถเดินทางกับผู้ปกครองที่ทำวัคซีนครบแล้ว) รายละเอียด  
วัคซีนตามแนบท้าย (กรณี เด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป ต้องการเข้าดิสนีย์แลนด์ จำเป็นต้องได้รับฉีดวัคซีน)\*

- เบอร์โทรศัพท์ 1 หมายเลข/ท่าน และอีเมลของท่าน (ยกเว้นเด็กเดินทางกับผู้ปกครอง)
- 2. หลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองโดยทางการฮ่องกง
- 3. แสดงผลตรวจหาเชื้อฯ ด้วย Rapid Antigen Test (RAT) ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก

## หลังเดินทางเข้าฮ่องกง

4. เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ ด้วยวิธี RT-PCR ที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง โดยเมื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ แล้ว ผู้เดินทางสามารถเดินทางไปยังที่พักได้ทันที
5. หลังเดินทางเข้าฮ่องกง ผู้เดินทางจะต้องอยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ด้านการแพทย์ 3 วัน (มีข้อจำกัดเรื่องการเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วข้างต้น) และต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ ด้วยวิธี RT-PCR ที่ศูนย์ตรวจหาเชื้อฯ ของทางการฮ่องกง (Community Testing Centre) ในวันที่ 2 (นับวันที่เดินทางถึงฮ่องกงเป็นวันที่ 0)
6. ในกรณีมีผลตรวจว่าพบเชื้อฯ ผู้เดินทางจะถูกแยกกักในสถานที่ที่ทางการฮ่องกงกำหนด หรือถูกส่งตัวไปรักษาในสถานพยาบาล ตามแต่กรณี

ข้อมูลจาก <https://hongkong.thaiembassy.org/th/index> Update 13 ธ.ค. 65

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณสุขของทางการฮ่องกงที่ใช้บังคับกับผู้เดินทาง สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

<https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html>

รายชื่อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองโดยทางการฮ่องกง สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

[https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/list\\_of\\_recognised\\_covid19\\_vaccines.pdf](https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/list_of_recognised_covid19_vaccines.pdf)

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่สถานการณ์และมาตรการของทางรัฐบาลฮ่องกง \*\* \*\*

**รายชื่อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองโดยทางการฮ่องกง**



### List of COVID-19 Vaccines Recognised for Specified Purposes

就指明用途認可 2019 冠狀病毒病疫苗列表

The following list of Coronavirus Disease 2019 vaccines are recognised for relevant purposes as specified by the respective specification or direction.

以下表列 2019 冠狀病毒病疫苗獲認可作相關指明或指示下的相關指明用途 -

Manufacturer 生產商	Common name(s) of the vaccine 常用疫苗名稱	Dose(s) required 所需針數
AstraZeneca / SK Bioscience 阿斯利康 / SK 生物科學	AstraZeneca COVID-19 Vaccine Vaxzevria COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant]) AZD1222 Oxford/AstraZeneca	2
Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical 安徽智飛龍科馬生物製藥	重組新型冠狀病毒疫苗(CHO 細胞) 智克威得 ZF2001	3
Bharat Biotech 巴拉特生物技術公司	Covaxin BBV152	2
BioNTech	Comirnaty 復必泰 Tozinameran – COVID-19 mRNA vaccine (nucleoside modified) Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine BNT162b2 Comirnaty [Bivalent] [二價]復必泰 Tozinameran / Famtozinameran Original/Omicron BA.4-5 Bivalent Tozinameran / Riltozinameran Original/Omicron BA.1 Bivalent Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Bivalent	2



# เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์ทราเวล



@teawsanooktour



เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์ทราเวล



085-3840228

CanSinoBIO 康希諾生物	Recombinant COVID-19 Vaccine (Adenovirus Type-5-Vectored Vaccine) 重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体) Convidecia 克威莎	1
The Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology 伽馬勒國家流行病學和微生物學研究中心	Sputnik V	2
Institute of Medical Biology Chinese Academy of Medical Sciences 中國醫學科學院醫學生物學研究所	SARS-COV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated 新型冠狀病毒滅活疫苗 (Vero 細胞) 科維福	2
Janssen 楊森公司	Janssen COVID-19 Vaccine 強生新冠疫苗 Janssen Ad26.COVS.2 (COVID-19) vaccine 楊森 Ad26.COVS.2 (COVID-19)疫苗	1
Moderna 英德納	SPIKEVAX Moderna COVID-19 Vaccine 英德納 COVID-19 疫苗 mRNA-1273 vaccine	2
	SPIKEVAX Moderna [Bivalent] [二價]英德納 (Elasomeran / Davesomeran) Original/Omicron BA.4-5 Bivalent (Elasomeran / Imelasomeran) Original/Omicron BA.1 Bivalent	
Novavax 諾瓦瓦克斯	Nuvaxovid NVX-CoV2373	2
Serum Institute of India 印度血清研究所	Covishield ChAdOx1 nCoV-19 Corona Virus Vaccine (Recombinant) AZD1222	2
Serum Institute of India 印度血清研究所	Covovax NVX-CoV2373	2



Shenzhen Kangtai Biological Products 深圳康泰生物制品	SARS-COV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated 新型冠狀病毒滅活疫苗 (Vero 細胞) 可維克	2
Sinopharm / Beijing Institute of Biological Products 國藥集團中國生物北京生物製品研究所 <sup>1</sup>	COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated 新型冠狀病毒滅活疫苗 (Vero 細胞) BBIBP-CorV 眾愛可維 COVID-19-i 新冠疫苗 (Vero 細胞) SARS-COV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated 新型冠狀病毒滅活疫苗 (Vero 細胞) COVID-19 Vaccine 新型冠狀病毒疫苗	2
Sinopharm / Wuhan Institute of Biological Products 國藥集團中國生物武漢生物製品研究所	COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated 新型冠狀病毒滅活疫苗 (Vero 細胞) WIBP-CorV 眾康可維	2
Sinovac 北京科興中維 (科興) <sup>2</sup>	CoronaVac 克爾來福 COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated 新型冠狀病毒滅活疫苗 (Vero 細胞)	2

Last updated on 4 Nov 2022 最後更新於 2022 年 11 月 4 日

<sup>1</sup>Sinopharm / Chengdu Institute of Biological Products (CDIBP), Sinopharm / Lanzhou Institute of Biological Products (LIBP), Sinopharm / Changchun Institute of Biological Products (CCIBP), Sinopharm / Shanghai Institute of Biological Products (SIBP) and Sinopharm / Changchun Keygen Biological Products Co., Ltd (CKBP) are responsible for a portion of vial filling and packing works of COVID-19 vaccine by Sinopharm / Beijing Institute of Biological Products (BIBP). The COVID-19 vaccines distributed and packaged by CDIBP, LIBP, CCIBP, SIBP and CKBP all are COVID-19 vaccines from BIBP.

<sup>1</sup>國藥集團中國生物成都生物製品研究所 (成都生物)、國藥集團中國生物蘭州生物製品研究所 (蘭州生物)、國藥集團中國生物長春生物製品研究所 (長春生物)、國藥集團中國生物上海生物製品研究所 (上海生物) 和國藥集團中國生物長春祈健生物製品有限公司 (長春祈健) 負責了部分國藥集團中國生物北京生物製品研究所 (北京生物) 2019 冠狀病毒疫苗瓶裝和外包裝。“成都生物”、“蘭州生物”、“長春生物”、“上海生物”和“長春祈健”分裝的 2019 冠狀病毒疫苗均為“北京生物”的 2019 冠狀病毒疫苗。

<sup>2</sup>Sinovac Biotech Co., Ltd and Sinovac (Dalian) Vaccine Technology Co., Ltd are responsible for a portion of vial filling and packing works of COVID-19 vaccines by Sinovac. The COVID-19 vaccines distributed and packaged by Sinovac Biotech Co., Ltd and Sinovac (Dalian) Vaccine Technology Co., Ltd are COVID-19 vaccines from Sinovac.

<sup>2</sup>北京科興生物製品有限公司和科興 (大連) 疫苗技術有限公司負責部分北京科興中維 (科興) 2019 冠狀病毒疫苗瓶裝和外包裝。北京科興生物製品有限公司和科興 (大連) 疫苗技術有限公司分裝的 2019 冠狀病毒疫苗均為科興的 2019 冠狀病毒疫苗。